

ประจำวันที่ 12-17 มิถุนายน 2557

ดีเดย์ 18 มิ.ย.นี้ธ.ก.ส.ปิดฉากรับจำนำข้าว

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ประกาศปิดโครงการจ่ายเงินจำนำข้าวปี 2556/57 ให้กับชาวนาครบทั้งหมดแน่นอนในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ เร็วกว่าเดิมที่คาดว่าจะจ่ายเงินที่ค้างทั้งหมดได้ประมาณวันที่ 22 มิถุนายนนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติ คสช. จัดสรรวงเงินกู้เพื่อดำเนินการจ่ายเงินจำนำข้าวจำนวน 9.2431 หมื่นล้านบาท โดยสัปดาห์หน้าจะจ่ายเงินจำนำก่อนสุดท้ายทั้งสิ้น 2 หมื่นล้านบาท และพื้นที่สุดท้ายที่จะได้รับเงินคือ จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากธ.ก.ส.ได้รับเงินกู้จากสบน.โดยธนาคารออมสิน 5 หมื่นล้านบาท ดำเนินการจ่ายครบแล้ว และส่วนที่จะส่งมอบอีก 4 หมื่นล้านบาท จาก 3 ธนาคาร โดยธนาคารออมสิน กรุงศรีอยุธยา และธนาคารโตเกียวมิทซูบิชิ ยูเอฟเจ ซึ่งธ.ก.ส. จะได้รับเงินกู้ทั้งหมดในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ เพื่อจ่ายคืนสภาพคล่องธ.ก.ส. ที่นำไปใช้ดำเนินการก่อนหน้านี้

ส่วนชาวนาภาคใต้ จะสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนกรกฎาคมนี้จำนวน 2.5 หมื่นราย จะต้องจ่ายเงินจำนำอีก 2.431 พันล้านบาท รัฐบาลจะดำเนินการจ่ายเงินจำนำได้ครบทั้งจำนวนแน่นอน จากรอเงินระบายข้าวหรือการจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติม สำหรับยอดข้าวเปลือกปี 2556/57 มีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 1,671,720 ราย จำนวนข้าวเปลือก 11.64 ล้านตัน จำนวนเงิน 192,950 ล้านบาท ตัวเลขยอดใบประทวน และเงินจำนำข้าว ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ธ.ก.ส.ทยอยจ่ายไปแล้วจำนวน 1,393,678 ราย ปริมาณ 10.97 ล้านตัน จำนวนเงิน 180,337 ล้านบาท โดยจากยอดจัดสรรทั้งหมด 195,421 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินงบประมาณและเงินระบายข้าว 164,921 ล้านบาท เงินกองทุน 10,500 ล้านบาท งบกลางที่ กกต.ให้ยืม 20,000 ล้านบาท คงเหลือยอดค้างเกษตรกร 278,042 ราย ข้าว 0.67 ล้านตัน เป็นเงิน 12,623.25 ล้านบาท

สำหรับแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีรอบใหม่จะเริ่มในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 นี้ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เบื้องต้นว่า จะไม่มีการจำนำข้าวและประกันรายได้แน่นอน แต่ให้ใช้แนวทางลดต้นทุนการผลิต เช่น ลดค่าเช่าที่นาและปัจจัยการผลิต, สร้างธนาคารพันธุ์ข้าวคุณภาพ ให้ชาวนามายืมไปใช้ทำพันธุ์ แล้วนำข้าวกลับมาส่งคืน, ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตใกล้บ้าน, การฟื้นฟูระบบสหกรณ์การเกษตร ร่วมพัฒนาตลาดซื้อขายและการฟื้นฟูสนับสนุนตลาดกลางขายข้าว เป็นต้น โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อยู่ระหว่างการรวบรวมแนวทางช่วยเหลือเพื่อคืนความสุขให้กับชาวนาไทย เตรียมจะเสนอคณะอนุกรรมการดูแลการผลิต คสช. มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ในที่ประชุมวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายนนี้ ก่อนเสนอ คสช. พิจารณาต่อไป

ขณะเดียวกัน นายลักษณ์ได้สนับสนุนแนวทาง คสช.ว่า เป็นวิธีการที่มาถูกทาง เบื้องต้นต้องใช้วิธีการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการปลูกข้าวของชาวนา พร้อมทั้งสนับสนุนราคาซื้อขายที่ใกล้เคียงราคาตลาด แต่หากราคาข้าวปรับตัวอ่อนลงต่ำกว่าราคาตลาดมาก จึงควรต้องมีมาตรการเสริมเพื่อช่วยพยุงราคาโดยรัฐใช้เม็ดเงินอุดหนุน ต่ำกว่าการชดเชยในอดีตที่ผ่านมาอย่างมหาศาล

สำหรับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีรอบใหม่ ถือว่า อยู่ในช่วงรอยต่อ อาจยังจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมเข้ามาช่วยพยุงราคาในภาวะการณ์ที่กล่าวไปแล้ว เพื่อเป็นการชดเชยต้นทุนการผลิตช่วงเริ่มต้น และชาวนาต้องปรับตัวกลับมาสู่ความสามารถเดิมที่ปลูกข้าวคุณภาพดีขึ้น ขายข้าวก็จะได้อัตราดีกว่าตลาดอย่างแท้จริง หลังจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ชาวนาเร่งปลูกเน้นปริมาณเพื่อขายอย่างเดียวเพื่อรับเงินชดเชยจากรัฐแต่ไม่พัฒนาคุณภาพพันธุ์ข้าวที่ดี

อย่างไรก็ดี ธ.ก.ส.ได้สำรวจความเห็นชาวนา พบว่า ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 6-7 พันบาทต่อตัน ปีนี้ชาวนายอมรับราคาข้าวที่ปรับตัวลดลงได้ ราคาข้าวที่รับได้เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 9 พัน-1 หมื่นบาท ราคาข้าวสดอยู่ที่ตันละ 8-8.5 พันบาท ราคาข้าวแห้งอยู่ที่ตันละ 9.5 พัน-1 หมื่นบาท ส่วนข้าวหอมปทุม ราคาข้าวสดอยู่ที่ตันละ 1 หมื่นบาท และราคาข้าวแห้งอยู่ที่ 1.2 หมื่นบาท ยังขายได้กำไรเฉลี่ย 1.5-2 พันบาทต่อตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

เจ้าของโกดังวังพลานหาซื้อหลัง “คสช.” ตั้งทีมเช็คสต็อกข้าวหาย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การเอาจริงเอาจังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ในการเร่งและเข้มงวดตรวจสอบสต็อกข้าวที่หายไปจะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งในช่วงระยะสั้น เนื่องจากจะทำให้บรรดาเจ้าของโกดังที่มีข้าวไม่ครบตามบัญชีจะต้องเร่งซื้อข้าวในตลาดเพื่อนำมาเก็บในสต็อก เพราะกลัวความผิด ตามที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะมีหลายโกดังมีปริมาณข้าวไม่ครบตามจำนวน หรือมีข้าวที่คนไม่สามารถกินได้ปะปนอยู่

อีกทั้งเชื่อว่าราคาข้าวมีโอกาสดีขึ้นได้อีก หากรัฐบาลไม่การออกนโยบายดูแลราคาข้าวไม่มีการปิดเปื้อนกลไกตลาดมากเกินไป จนเพิ่มสต็อกในประเทศให้มากขึ้นไปอีก ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่ทำให้ผลผลิตข้าวทั่วโลกปรับลดลงจะเป็นปัจจัยช่วยให้ราคาปรับตัวขึ้นเช่นกัน

ปัจจุบันราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทยมีราคาต่ำสุดในโลกเมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกข้าวหลักรายอื่น ต่างจากในอดีตที่ราคาข้าวขาว 5% ของไทยมักจะมีราคาส่งออกสูงที่สุดในโลก และสูงกว่าประเทศอื่นกว่า 20-30 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยมองว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้าวมีราคาตกต่ำ เพราะรัฐบาลรักษาการชุดก่อนเร่งระบายข้าวในสต็อกเพื่อนำเงินมาจ่ายให้ชาวนาจนมีข้าวในตลาดในปริมาณสูง ประกอบกับไทยมีสต็อกข้าวจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังเชื่อว่า หากปัจจัยต่างๆ เอื้อต่อข้าวไทย ภายในปีนี้ราคาส่งออกข้าวขาว 5% มีโอกาสที่จะปรับราคาไปอยู่ในระดับ 420-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือทำให้ราคาข้าวเปลือกปรับเพิ่มจากกว่า 7,000 บาทต่อตันเป็น 8,500 บาท ซึ่งจะช่วยให้ชาวนาไม่เดือดร้อนมากนัก และเป็นราคาที่เอกชนก็สามารถทำตลาดในต่างประเทศได้ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ราคาตันละ 392 เหรียญสหรัฐ, เวียดนามราคา 405 เหรียญต่อตัน สูงกว่าไทย 13 เหรียญ, อินเดีย ราคา 435 เหรียญต่อตัน สูงกว่าไทย 43 เหรียญ และ ปากีสถาน ราคา 440 เหรียญต่อตัน สูงกว่าไทย 48 เหรียญ

สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง เชื่อว่าแนวโน้มการส่งออกข้าวของไทยจะดีขึ้น และไทยน่าจะแซงอินเดียกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ในด้านของปริมาณได้อีกครั้ง เพราะราคาข้าวไทยยังต่ำกว่าคู่แข่ง อย่างอินเดีย และเวียดนามอยู่พอสมควร ประกอบกับเงินที่มีความต้องการนำเข้าข้าวมากขึ้น รวมถึงกรณีของอินเดียที่อาจมีการทบทวนนโยบายส่งออกข้าวด้วยเช่นกัน

พร้อมกันนี้ นายชูเกียรติ ได้เสนอแนวทางในวางนโยบายข้าวไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้นในระยะยาว ในอนาคตภาครัฐต้องช่วยเหลือชาวนาเรื่องของต้นทุนการผลิต เร่งพัฒนาวิจัยพันธุ์ข้าว และศึกษาความต้องการข้าวของแต่ละตลาดในอนาคต ว่าต้องการข้าวประเภทไหน เพื่อให้ภาครัฐ ผู้ส่งออกข้าว และชาวนา สามารถวางแผนการผลิตข้าวให้ตรงความต้องการของตลาดที่มีมูลค่าสูงได้ และเชื่อว่าหากสามารถดำเนินการได้พร้อมกัน ข้าวไทยจะสามารถหนีคู่แข่งได้ทั้งด้านราคา และความสามารถในการแข่งขัน

มีรายงานข่าวจาก กระทรวงการคลัง แจ้งว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าข้าวสารหายไปจากสต็อกข้าวอีกราว 2.8 ล้านตัน โดยไม่ได้มีข้าวอยู่จริง เป็นแค่ตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น และยังพบว่ามีข้าวเสื่อมคุณภาพอีกจำนวนมากด้วย ขณะที่คสช.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พาณิชย์ส่งทีมโปรโมตเพิ่มยอดขายข้าว GI-ข้าวลักษณะพิเศษที่กรุงลอนดอน

รายงานข่าว แจ้งว่า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมนำคณะผู้แทนการค้าข้าวเดินทางไปเจรจาขยายตลาดและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวลักษณะพิเศษและข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(จีไอ) ของไทย ในงาน Taste of London 2014 ที่รีเจนท์ พาร์ค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17-24 มิ.ย.57 เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดให้กับข้าวที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าจีไอของไทยให้เป็นที่รู้จักในยุโรปมากขึ้น หลังจากสหภาพยุโรป (อียู) อนุมัติให้จดทะเบียนจีไอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ไปแล้วก่อนหน้านี้

สำหรับการเดินทางไปประชาสัมพันธ์ข้าวไทยครั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้จัดกิจกรรมสาธิตวิธีการหุงข้าว และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานชิมข้าวลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวสังข์หยด ข้าวลิ้มผิว ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ เพราะกระบวนการเพาะปลูกและการผลิตมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในตลาดยุโรปข้าวดังกล่าวการบริโภคมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าปกติ และที่สำคัญผู้บริโภคยินดีที่จะจ่าย

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจตลาดการค้าข้าวในกรุงลอนดอนด้วย เพื่อเก็บตัวอย่างข้าวไทยที่จำหน่ายในร้านค้าปลีกในกรุงลอนดอนแล้วนำกลับมาตรวจสอบว่าเป็นข้าวที่มีมาตรฐานถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับข้าวไทย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เร่งเจรจาคู่ค้าหลังพบปลอมปนข้าวหอมมะลิ

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประเทศคู่ค้า เช่น ฮองกง จีน และไต้หวัน พบปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวพันธุ์อื่นๆ และยังคงนำเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยที่กรมฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองไว้หลายภูมิภาครวม 46 ประเทศไปใช้อย่างไม่ถูกต้องสร้างความสับสนต่อผู้บริโภคชาวต่างประเทศและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดต่างประเทศอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิไทยทั้งประเทศดังกล่าวและผู้บริโภคทั่วโลก กรมฯ จึงได้จัดทำโครงการติดตามคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยและการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยในประเทศต่างๆ

ทั้งนี้ จะเริ่มใน 3 ประเทศดังกล่าวให้ทางเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของกรมฯ ร่วมกับนักวิชาการเดินทางไปสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งจะได้สำรวจตลาดค้าปลีก คำส่ง พร้อมทั้งเร่งแก้ไข้ปัญหาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตลาดข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งจะเดินทางได้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งจีนเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิไทยที่สำคัญอันดับ 5 ของไทย และข้าวหอมมะลิไทยยังเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียรองจากฮ่องกง โดยปีที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปทั่วโลกปีละ 1.9 ล้านตัน ซึ่งตลาดจีนกว่า 1.3 แสนตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.4 พันล้านบาท ขณะที่ตลาดไต้หวันนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยในปีที่ผ่านมากว่า 6 พันตัน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 200 ล้านบาท ซึ่งตลาดเหล่านี้ ยังมีโอกาสที่จะขยายตัวได้เพิ่มขึ้น จึงเป็นสิ่งที่กรมฯ จะต้องเร่งหาทางแก้ไข้ปัญหาเกี่ยวกับการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยและการลอกเลียนแบบเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สั่งเลิก'จ่าน้ำ-ประกัน'ข้าว

นโยบายอุดหนุนราคาข้าวได้ช้อยุดแล้ว หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งยกเลิกทั้งโครงการรับจำนำข้าวและประกันราคาข้าว หลังจากสังคมกำลังรอกว่าคสช.จะมีนโยบายอย่างไร โดยก่อนหน้านี้ได้แก้ปัญหาเร่งจ่ายเงินชวนาไปแล้วกว่า 9 หมื่นล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งในระหว่างประชุมชี้แจงรายละเอียดและยุทธศาสตร์การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ว่า บ้านเรามุ่งเศรษฐกิจเป็นหลัก ทำอย่างไรจะสร้างระบบเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ให้ความรู้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต

"เราไม่มีการประกันราคาข้าว ไม่มีการจำหน่ายข้าวแน่นอน ถ้ามีแล้วมันโปร่งใส และประชาชนได้ประโยชน์จริงๆ ก็พิสูจน์มา วันหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ แต่วันนี้ไม่มีแน่นอน ไม่ต้องมาพูดกับผมอีก จำนำข้าวหรือประกันราคาข้าว มีแต่ทำอย่างไรจะลดต้นทุนการผลิต" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ ย้ำด้วยว่า "วันนี้ถ้าถามผม จะไม่มีการจำหน่ายข้าว ส่วนอนาคตจะมีหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง วันนี้ต้องช่วยชาวนา เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และสามารถผลิตได้ดี"

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวเห็นด้วยที่จะใช้การลดต้นทุนการผลิตแทนที่การใช้มาตรการพยุงราคาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นจำหน่ายข้าวหรือประกันรายได้ ซึ่งดำเนินการมานานมากกว่า 10 ปี ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะทำให้ชาวนามีศักยภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้น

"รูปแบบการช่วยเหลือในเบื้องต้นควรเน้นการลดต้นทุนจากปัจจัยการผลิตที่สำคัญๆ คัดเลือกเฉพาะชาวนาที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเท่านั้น"

นายชูเกียรติ กล่าวว่าราคาข้าวควรปล่อยให้ไปตามกลไกตลาดซึ่งมีโอกาสทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากช่วงเวลาใดราคาลดลงต่ำมากอาจพิจารณามาตรการช่วยเหลืออื่นๆ มาดำเนินการเป็นการชั่วคราวได้

ด้าน นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวเห็นด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการรับจำนำข้าวได้สร้างความเสียหายจำนวนมากจนไม่สมควรนำเอามาใช้อีก ขณะที่การดำเนินนโยบายประกันราคาแม้จะสร้างความเสียหายและใช้เงินน้อยกว่าก็มีช่องว่างที่ทำให้พ่อค้าข้าวกดราคาซื้อจนทำให้ชาวนาได้รายได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการยกเลิกไม่ใช้มาตรการพยุงราคาข้าวทั้งการรับจำนำและประกันราคาข้าวก็จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการระยะสั้นในการช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากราคาข้าวจะทรงตัวในอยู่ในราคาประมาณ 8,000-9,000 บาทต่อตัน ขณะที่ต้นทุนไม่ได้ต่ำลงเนื่องจากปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้ปรับตัวสูงมากจากการกำหนดราคาจำนำไว้ที่ 15,000 บาทต่อตัน

ดังนั้น นโยบายของ คสช.ที่จะกำหนดในระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือชาวนาควรมุ่งเน้นไปที่การปรับลดปัจจัยการผลิตของชาวนา ทั้งที่ดิน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ซึ่งราคาที่สูงมาจากการผูกขาดตลาด ซึ่ง คสช.ต้องหาทางลดการผูกขาดในส่วนนี้ลง หรือหากยังแก้ปัญหาการผูกขาดไม่ได้ก็ต้องมีการเจรจากับบริษัทเอกชนให้ช่วยลดราคาเพื่อช่วยเหลือชาวนา

ส่วนปัจจัยการผลิตเรื่องค่าเช่าที่นาที่มีความสำคัญซึ่ง คสช.จะต้องสั่งการให้มีการใช้กฎหมายควบคุมค่าเช่าที่นาอย่างจริงจังเพื่อให้ค่าเช่าที่นาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม

นอกจากนั้น คสช.จะต้องแก้กลไกตลาดสินเชื่อที่ปัจจุบันสินเชื่อของเกษตรกรมีอัตราที่สูงเกินไป โดยอาจขอความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับชาวนาลง เช่น จากอัตราดอกเบี้ย 7.5% อาจปรับลดลงเหลือ 3-4% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงเท่ากับเป็นการช่วยลดภาระของชาวนาที่จะต้องกู้เงินไปซื้อปัจจัยการผลิตสำหรับปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่

"การลดต้นทุนของชาวนาเป็นเรื่องที่สำคัญ หากสามารถควบคุมต้นทุนได้ แม้ราคาข้าวไม่เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนการผลิตลดลง ชาวนาก็ยังขายข้าวได้โดยมีกำไรในระดับหนึ่ง" นายสมพร กล่าว

ส่วนปัญหานี้สินของชาวนาที่เป็นปัญหาสะสมมายาวนาน คสช.อาจจะต้องพิจารณาโครงสร้างหนี้สินของชาวนาอย่างจริงจังและอาจจะตั้งเป็นกองทุนฟื้นฟูหนี้สินชาวนาขึ้นมาแก้ปัญหาในส่วนนี้โดยเฉพาะโดยสามารถทยอยทำเป็นแผนการแก้ปัญหาระยะยาวควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาโดยทำควบคู่กันระหว่างการสร้างความเข้มแข็งและการลดหนี้สิน

ด้าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ครั้งที่ 1/2557 วานนี้ (13 มิ.ย.) ว่า

ตามคำสั่งคสช. ที่ให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน คือ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งส่วนราชการของกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น

นอกจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กำลังเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยในฐานะผู้สังเกตการณ์ซึ่งการลงพื้นที่ร่วมกันของทุกฝ่ายจะช่วยให้การตรวจสอบสต็อกข้าวมีคุณภาพมากขึ้น

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลสต็อกข้าวเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่จะส่งมอบให้กับคณะอนุกรรมการฯ ว่าข้าวในสต็อกมีจำนวนเท่าไร และจะมีการสรุปว่าปริมาณข้าวตรงกันกับข้อมูลที่จะมีการลงไปตรวจสอบสต็อกในครั้งนี้อีกหรือไม่

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่าในเบื้องต้นจะขอให้ส่วนราชการของกองทัพช่วยจัดกำลังพลในแต่ละพื้นที่ของประเทศเพื่อตรวจสอบโกดังทั้งหมดกว่า 1,800 โกดัง ส่วนเรื่องปริมาณข้าวและจำนวนจังหวัดจะให้หัวหน้าหน่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมต่อไป

"คสช. อยากเห็นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความรู้ความเข้าใจแก่ทุกคนในสังคมว่าข้าวมีปริมาณและคุณภาพอย่างไร เพื่อที่คณะอนุกรรมการฯ จะได้ดำเนินการกิจต่อด้วยความโปร่งใส ทั้งในเรื่องการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ ข้าวและจะไม่มีการประชุมซ้อน ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เช่น การจัดเตรียมสิ่งก่อสร้างสำหรับการสุ่มสำรวจนั้น จะนัดประชุมอีกครั้งในเร็วๆ นี้"

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า การตรวจสอบจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่ใด ในวันเวลาใด จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในขณะนี้ได้มีการประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ว่าให้ควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายข้าวเข้า-ออกโกดัง หรือเคลื่อนย้ายข้าวระหว่างจังหวัด ในระหว่างที่ยังไม่มีการตรวจสอบสต็อกแล้วเสร็จซึ่งหากมีการโยกย้ายข้าวสารในระหว่างนี้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง

สำหรับการตรวจสอบสต็อกข้าวจะทำให้รวดเร็วที่สุดโดยอาจเริ่มได้ภายในสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ส่งข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จากนั้นจะเร่งตรวจโกดังข้าวทันทีเพื่อสรุปข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือให้กับคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ เป็นประธาน ตัดสินใจในการดำเนินการเกี่ยวกับสต็อกข้าวที่เหลือ รวมทั้งการระบายนต่อไป โดยขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีคำสั่งในการชะลอการระบายข้าวไว้ก่อน

นายชูเกียรติ กล่าวถึงการตรวจสอบสต็อกข้าวว่าจะทำให้ตลาดข้าวรับรู้ในช่วง 1-2 เดือนจากนี้ ข้าวในตลาดจะหายไปจำนวนหนึ่ง เพราะไม่มีข้าวในสต็อกรัฐบาลออกสู่ตลาด หรือทำให้ซัพพลายในตลาดหายไป

ขณะเดียวกัน ด้านความต้องการสินค้าจะเพิ่มขึ้น จากเอกชนที่เป็นเจ้าของคลังสินค้าที่เข้าร่วมโครงการที่รู้ตัวว่าปริมาณหรือคุณภาพข้าวไม่เป็นไปตามบัญชีจำเป็นต้องหาซื้อข้าวในตลาดไปเติมในสต็อกให้เป็นไปตามจำนวนทำให้เกิดความต้องการสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น

ด้านปัจจัยจากต่างประเทศ การตรวจสอบสต็อกครั้งนี้จะทำให้ตลาดต่างประเทศรับรู้ว่าจะช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่มีการส่งออกสต็อกและแนวโน้มราคาข้าวไทยไม่น่าจะลดต่ำจากปัจจัยลงไปอีกเพราะอยู่ในช่วงราคาที่ต่ำจนถึงที่สุดแล้ว จากนั้นไปน่าจะมีแต่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ซื้อจะเริ่มตัดสินใจในออกคำสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า เห็นด้วยการตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศซึ่งจะทำให้ทราบว่าปริมาณข้าวอยู่จำนวนเท่าใดและคุณภาพเป็นอย่างไร และเป็นการให้คำตอบต่อข้อสงสัยของสังคมที่ก่อนหน้านี้มีการระบุว่าข้าวหายไป 2-3 ล้านตัน

ส่วนผลต่อราคาข้าวเปลือกในตลาด เชื่อว่าการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะซัพพลายในตลาดจะหายไปจากการปิดสต็อกข้าวรัฐในช่วงนี้ ขณะที่ความต้องการใช้ยังเท่าเดิม ทั้งจากผู้ส่งออกที่รับคำสั่งซื้อข้าวไว้ก่อนหน้านี้นี้ และจากปริมาณการใช้ทั่วไป โดยราคาข้าวช่วงที่มีแผนจะตรวจสอบสต็อกก่อนหน้านี้นี้ ราคาข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยที่ ต้นละ

7,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 7,700 บาท และคาดว่าจะมีโอกาสจะสูงถึงตันละ 8,000 บาท จากเหตุการณ์ออกตรวจสต็อกจริงในครั้งนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า การตรวจสต็อกครั้งล่าสุด มีขึ้นเมื่อ 26 มิ.ย. 2556 นำโดยพล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง อดีต รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ซึ่งในการตรวจครั้งนั้น เกิดขึ้นจากข้อสงสัยว่ามีข้าวหายไปจากสต็อก 2 ล้านตัน แต่ผลการตรวจมีข้าวหายไปเพียง 2 หมื่นตันเท่านั้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ปรับแนวทางระบายข้าวผ่านตลาดเอเฟต

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้หารือกับสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย องค์การคลังสินค้า (อคส.) กรมการค้าภายใน และผู้บริหารตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) ในการส่งเสริมให้ซื้อขายสินค้าเกษตรในเอเฟตเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาการประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลผ่านเอเฟตนั้น มีผู้เข้าร่วมประมูลน้อย ส่งผลให้ขายข้าวได้ราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้เข้ามาซื้อขายผ่านเอเฟต กระทรวงจึงต้องปรับแนวทางปฏิบัติใหม่

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่า สมาคมฯ มองว่า หากต้องการให้เอเฟตเข้มแข็ง และมีปริมาณการซื้อขายมากขึ้นรัฐควรระบายข้าวในสต็อกผ่านเอเฟตช่องทางเดียว เพราะเป็นช่องทางที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งผู้เข้าร่วมประมูลยังเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสัญญาค่าโบรกเกอร์ถูกกว่าภาษี ณ ที่จ่ายที่เก็บจากผู้ส่งออกด้วยซ้ำสำหรับแนวทางการช่วยเหลือชาวนานั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหารือกับชาวนาถึงความต้องการของชาวนาที่แท้จริงให้ได้ก่อน จากนั้นจึงมาพิจารณาร่วมกับผู้ส่งออก และโรงสีจะช่วยเหลือตามแนวทางที่ชาวนาต้องการได้หรือไม่

“ผมมองว่าการที่ชาวนาเสนอให้ คสช. ช่วยชดเชยปัจจัยการผลิตให้ไร่ละ 3,000 บาท คงเป็นไปได้แน่ เพราะจะคิดเป็นเงินที่ต้องช่วยเหลือจริงมากถึงหลายแสนล้านบาท รัฐบาลคงไม่มีเงินมากขนาดนั้น แต่ถ้ามีการช่วยเหลือจริงตามที่ชาวนาร้องขอ เชื่อว่าราคาข้าวในตลาดคงต่ำ เป็นเหมือนช่วงที่มีโครงการประกันรายได้ เพราะถูกตรึงราคาจากผู้ส่งออก ทำให้โรงสีต้องซื้อข้าวจากชาวนาต่ำตามไปด้วย”

นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนากุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า การดูแลราคาข้าวหลังจากนี้ คงต้องขึ้นอยู่กับแนวทางการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมียุทธศาสตร์ดำเนินการอย่างไร แต่หากจะให้มีการนำโครงการรับจำนำข้าวอีก คงเป็นไปได้ยาก เพราะต้องใช้งบประมาณสูง ส่วนจะใช้วิธีการชดเชยค่าปัจจัยการผลิตหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบาย แต่เบื้องต้นต้องการเสนอให้จัดโซนนิ่งเพาะปลูกสินค้าเกษตร หรือกำหนดพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ โดยพื้นที่ใดไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูกอ้อยหรือมันสำปะหลังแทน

นอกจากนี้ต้องการเสนอให้ คสช. ออกมาตรการเพิ่มสต็อกปริมาณข้าวของผู้ส่งออกจากเดิม 500 ตัน ให้เพิ่มเป็น 10-15% ของยอดส่งออก เช่น ส่งออก 1 ล้านตันก็ให้สต็อก 150,000 ตัน

ขณะที่นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของโรงสี ที่ขอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มสต็อกสำรองข้าวสารของผู้ส่งออกจาก 500 ตัน เป็น 15% ของยอดส่งออก เพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับภาคส่งออก ทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น และแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งลำบากขึ้น เช่น หากส่งออก 1 ล้านตัน สำรอง 15% ก็ต้องสต็อกข้าวถึง 150,000 ตัน คิดเป็นเงินหลายร้อยล้านบาท

ที่มา เดลินิวส์

ย่ำยังต้องอุดหนุนชาวนาข้าวราคายังไม่ขยับต้องรอลุ้นภาวะตลาดโลก

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (รับผลิตขอธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ตันละ 7,000-8,000 บาท โดยแนวโน้มราคาข้าวหลังจากไม่มีโครงการรับจำนำข้าว ราคาข้าวเปลือกของไทยจากนี้ น่าจะคงตัวอยู่ในระดับเดียวกับปัจจุบันที่

ประมาณ 5,000-8,000 บาทต่อตัน อย่างไรก็ตามทิศทางของราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่มีออกมาด้วย ส่วนราคาข้าวในตลาดโลกก็ต้องรอดูสถานการณ์สภาพอากาศของโลกเป็นหลัก หากอากาศเป็นปกติ ผลผลิตอยู่ในระดับปกติ ราคาก็ขึ้นอยู่กับกลไกตลาด ขึ้นลงไม่มาก แต่หากว่าเกิดภาวะภัยแล้ง โดยเฉพาะกับประเทศผู้ปลูกข้าวรายใหญ่ๆ ทั้งจีน อินเดีย เวียดนาม เป็นต้น ทำให้ผลผลิตข้าวน้อยลง ก็จะทำให้ราคาข้าวมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยจะได้รับผลดีไปด้วย

อย่างไรก็ตามมองว่ารัฐบาลยังควรต้องมีการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเกษตรกรรม ควรมีการสนับสนุนภาคการเกษตรกรรมให้มากขึ้น เช่น การดูแลจัดการน้ำ การทำชลประทาน การให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกแก่เกษตรกร และการสนับสนุนการวิจัยพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ รวมถึงอาจมีการจัดการใช้วิธีโซนนิ่ง แบ่งพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมอย่างจริงจัง การสนับสนุนให้มีการเว้นวรรคการปลูกข้าว พักดินโดยการให้ไปปลูกพืชตระกูลถั่ว และต้องมีการช่วยเหลือชาวนาในช่วงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูก

"ทางรัฐบาลอาจมีการให้ทุนงบประมาณมหาศาลให้กับกระทรวงเกษตรในการใช้ศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพประมาณ 5,000-10,000 ล้านบาท ในการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ขึ้นมา เพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพมากขึ้น เพราะข้าวหอมมะลิที่สุดของไทยตอนนี้ก็เป็นข้าวที่มีมากกว่า 50 ปีแล้ว"

ในส่วนของข้าวตราฉัตร ก็ได้มีการจัดทำโครงการสนับสนุนช่วยเหลือชาวนา ทั้ง เลือกลงเพาะปลูก แนะนำด้านการเพาะปลูก ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต รับซื้อโดยตรงจากชาวนาในโครงการจากภาคอีสาน ซึ่งเชื่อว่าจากการส่งดูแลการผลิตข้าวของโครงการ จะทำให้ข้าวหอมมะลิมีคุณภาพที่ดีขึ้น และในปีการผลิตปี 57/58 ก็จะมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเป็น 8,696 ไร่ จากปัจจุบันกว่า 5,000 ไร่ อาจช่วยเพิ่มผลผลิตได้ราว 10-20% อีกทั้งเพื่อเป็นการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การบริโภคข้าว ได้มีการนำข้าวเหล่านี้มาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้าวสีสด หรือ Fresh Milling ซึ่งเป็นข้าวที่กระบวนการขั้นตอนการสีที่ต่างจากวิธีการเดิม มีความสดใหม่ตลอดเวลารับขึ้น

"ข้าวสีสด เป็นการข้าวที่ผ่านกระบวนการสีสดๆ และจัดเก็บด้วยวิธีการใหม่ในการรักษาความสดของข้าวไว้ ทางข้าวจตราฉัตรเชื่อว่า ข้าวสีสด จะเป็นการช่วยเหลือชาวนาในโครงการได้ไม่น้อย และอาจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้ชาวนาไทยได้"

สำหรับข้าวสีสด โดยข้าวจตราฉัตร เรียกได้เป็นข้าวรูปแบบใหม่ของประเทศ จะเริ่มทำการตลาดในประเทศและวางเป้าหมายภายในสิ้นปี 58 ที่มูลค่า 100 ล้านบาท โดยจะมีวางจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์ 16 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ในส่วนของต่างประเทศตั้งแต่ที่ได้ลองมาเปิดตัวในงานไทยเฟกที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากคู่ค้าต่างประเทศไม่น้อย ทั้งจาก สิงคโปร์ ฮองกง และประเทศในยุโรป ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการส่งออกข้าวสีสดในเดือนสิงหาคม

[ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า](#)

HH

[เวียดนาม](#)

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-12 มิ.ย. 2557 มีจำนวน 269,550 ตัน มูลค่า 114.145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 49% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 55.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 180,853 ตัน มูลค่า 73.521 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-12 มิ.ย. 2557 มีจำนวน 2.605 ล้านตัน มูลค่า 1.128 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยปริมาณลดลง 12.26% และมูลค่าลดลง 12.22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 2.969 ล้านตัน มูลค่า 1.285 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงสุดในรอบ 6 เดือน เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากประเทศจีนเป็นปัจจัยหนุนตลาด โดยประเทศจีนมักจะซื้อข้าวจากฤดูการผลิตฤดูหนาวโดยเฉพาะทั้งนี้ราคาข้าวของเวียดนามยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าไทย โดยข้าวขาว 5% จากฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring crop) ราคาอยู่ที่ 420-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (Saigon Port) ขณะที่ข้าวขาว 5% จากฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) ราคาอยู่ที่ 395-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ส่วนข้าวขาว 25% จากฤดูการผลิต

ฤดูร้อน (summer-autumn crop) ราคาอยู่ที่ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 360-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

มีรายงานว่า BULOG จะระบายข้าวคุณภาพปานกลาง (medium quality rice) จากสต็อกสำรองออกสู่ตลาดในช่วงเดือน Ramadan เพื่อควบคุมเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว โดยคาดว่าจะเริ่มมีการระบายออกสู่ตลาดในสัปดาห์หน้า ซึ่งตามปกติแล้วราคาข้าวภายในประเทศมักจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อยประมาณ 10% ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากความต้องการข้าวในช่วงดังกล่าวสูงขึ้น

ปัจจุบันนี้ BULOG มีข้าวคุณภาพปานกลางอยู่ในคลังประมาณ 321,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอกับความต้องการที่คาดว่าจะมีประมาณ 200,000 ตัน ในช่วงเวลาดังกล่าว (the Ramadan month) โดยในขณะนี้ BULOG มีสต็อกข้าวรวมประมาณ 1.9 ล้านตัน

ในขณะนี้ราคาข้าวคุณภาพปานกลาง (medium-quality rice variety IR-64) อยู่ที่ประมาณ 7,600 รูเปียต่อก. หรือประมาณ 644 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นักวิเคราะห์คาดว่าอินโดนีเซียอาจเพิ่มการนำเข้าข้าวปี นี้ เพื่อหวังที่จะตรึงราคาอาหารในประเทศให้มีเสถียรภาพ ในช่วงใกล้ถึงการเลือกตั้ง ประกอบกับอาจเกิดปรากฏการณ์ เอลนีโญ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภัยแล้ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ในแวดวงอุตสาหกรรมและ นักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซีย อาจนำเข้าข้าวมากถึง 1.5 ล้านตันในปี นี้ เพื่อเก็บไว้สำรองในสต็อกและสร้างเสถียรภาพแก่ราคาอาหารที่อาจพุ่งขึ้นหากเกิดความวุ่นวายทางสังคม

นายเดวิด เดเว นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่งองค์การอาหารและเกษตรของสหประชาชาติ (FAO) กล่าวว่า มีแนวโน้มที่อินโดนีเซียจะต้องนำเข้าข้าวมากขึ้น โดยเท่าที่เขาทราบนั้นการผลิตในอินโดนีเซียมีปริมาณไม่เพียงพอหรือไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเหมือนที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากอากาศแห้งแล้งช่วงปลายปีที่แล้วประกอบกับน้ำท่วมช่วงต้นปี บริเวพื้นที่เพาะปลูกข้าวบนเกาะชวา ซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศ

นอกจากนั้น การคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญประมาณกลางปี นี้ ยังอาจผลักดันให้ราคาข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น เพราะปรากฏการณ์เอลนีโญจะก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งในเอเชียอาคเนย์ นายเดเว กล่าวว่า รัฐบาลอินโดนีเซียไม่ต้องการให้ราคาอาหารสูงขึ้นในช่วงปีแห่งการเลือกตั้ง พร้อมประเมินว่าการนำเข้าข้าวทั้งหมดปี นี้จะมีประมาณ 1.1 ล้านตัน

ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงาน คาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าว 1.5 ล้านตันปีนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยข้าวระบุว่าอาจมีการนำเข้าข้าว 500,000 ตัน พร้อมเสริมว่าปริมาณ ข้าวสำรองในอินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย มีมากพอรองรับความต้องการนำเข้าของบรรดาประเทศต่างๆ ในเอเชียไปจนถึงต้นปีหน้า

ทั้งนี้ การเลือกตั้งของอินโดนีเซียจะมีขึ้นในวันที่ 9 ก.ค. โดยรัฐบาลใหม่จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในเดือนต.ค.

นักวิเคราะห์มองว่านายยูโตโยโน ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอินโดนีเซีย จะไม่เสี่ยงให้เกิดความวุ่นวายด้านราคาอาหารขึ้นในช่วงนี้อย่างแน่นอน แม้ภาคเอกชนได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้าวพันธุ์พิเศษในปริมาณน้อย อย่างข้าวหอมมะลิและข้าวบาสมาดิ แต่ BULOG ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดหาอาหารของอินโดนีเซีย มีหน้าที่รักษาปริมาณข้าวในสต็อกให้อยู่ที่ระดับ 1.5-2 ล้านตันในแต่ละปี

ทั้งนี้ ฤดูเก็บเกี่ยวหลักของอินโดนีเซีย มักอยู่ช่วงเดือนมิ.ย.หรือส.ค. โดย BULOG จะทำหน้าที่ตัดสินใจว่าจะนำเข้าข้าวหรือไม่หลังจากเดือนมิ.ย.ผ่านพ้นไป

นายซูตาร์โต อลิโมโซ ผู้อำนวยการของ BULOG กล่าวว่าหน่วยงานของเขายังไม่ได้นำเข้าข้าวเพิ่มเติมเลยในปี นี้ และยังไม่มีความเห็นว่าจะนำเข้าด้วย โดยรัฐบาลกำลังวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจุบันสต็อกข้าวของอินโดนีเซียมีจำนวน 1.93 ล้านตัน

เมื่อปีที่แล้ว บูลอกไม่ได้นำเข้าข้าวเพิ่มเติมแต่แหล่งข่าวบางคนในอุตสาหกรรมข้าวประเมินว่าอินโดนีเซียมีการนำเข้าข้าวถึง 700,000 ตันเมื่อปีที่แล้ว

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวทางด้านลบเกี่ยวกับการส่งออกข้าวของกัมพูชา โดย The Phnom Penh Post รายงานว่า นาย Renne Outh ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการบริษัท Megagreen Imex กัมพูชา เคยประกาศอย่างภูมิใจเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2555 ว่าบริษัทของเขาได้เซ็นสัญญาขายข้าวมูลค่ากว่า 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นผู้ส่งออกข้าวกัมพูชาไปที่ฟิลิปปินส์เป็นรายแรก แต่เป็นเวลาเกือบสองปีแล้วก็ยังไม่มีมีการส่งข้าวกัมพูชาไปยังฟิลิปปินส์เลย โดยตัวเลขส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2557 แสดงให้เห็นว่าบริษัท Megagreen หนึ่งในบริษัทส่งออกข้าวสิบอันดับแรกของประเทศกัมพูชา ได้ตกไปอยู่อันดับ 48 จากทั้งหมด 84 อันดับ

ทั้งนี้ การทำสัญญาขายข้าวกับประเทศฟิลิปปินส์ที่ล้มเหลวเกิดจากการผิดสัญญา โดย Megagreen ถูกรุมล้อมด้วยเจ้าหนี้และหนี้ความเสียหายที่กว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากข้อตกลงที่มีปัญหาตั้งแต่ต้น เนื่องจากผู้ทำธุรกิจหลายคนของบริษัท Megagreen ไม่มีใครทำตามข้อตกลงตามสัญญา ซึ่ง Megagreen เป็นหนี้ทั้งชาวนา, โรงสี, บริษัทลงทุนต่างประเทศขนาดใหญ่, หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และบริษัทกรีนเทรด หน่วยงานภาครัฐซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการส่งออกข้าว

ในเอกสารซื้อขาย 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นสัญญาซื้อขายที่ดิน 16,200 ตารางเมตรที่เสียมเรียบ อำเภอ pouk และอีกฉบับคือซื้อขายโรงสีข้าว เมกะกรีนตัดสินใจซื้อสินทรัพย์จากบริษัท Nagathom ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนด้านการเกษตรที่มีฐานอยู่ที่สิงคโปร์ ด้วยจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 670,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สัญญาทั้งสองฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2556 ลงนามโดยผู้อำนวยการ Megagreen นาย Outh และเจ้าชาย Sisowath Pheanuroth.

นาย Kim Savuth ประธานของบริษัท Khmer Food ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวชั้นนำ กล่าวว่า การผิดสัญญาของผู้ส่งออกข้าวเพียงไม่กี่คน ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าว ซึ่งผู้ส่งออกบางรายเพียงแค่ว่าจะเซ็นสัญญากับผู้ซื้อแต่จริงๆแล้ว พวกเขาเซ็นแล้วก็ทิ้งมันไว้ ไม่จริงจัง ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมข้าวทั้งหมด

นาย Shalev บริษัทลงทุนต่างชาติ Nagathom กล่าวว่า การแก้ปัญหาอยู่สองทาง คือเลิกทำธุรกิจในกัมพูชา อีกทางหนึ่งคือ เข้าร่วมกับหุ้นส่วนท้องถิ่นที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งอาจจะทำให้เข้าถึงรากฐานมากกว่า และช่วยป้องกันการผิดสัญญา แต่ยังไม่มีการรับประกันได้ว่าบริษัทท้องถิ่นจะไม่เป็นเหมือน Megagreen อีก

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พ.ค. 2557 มีจำนวนประมาณ 2.52 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 74 วัน) ลดลง 3% จากจำนวน 2.61 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.18 ล้านตันในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 470,000 ตัน ลดลงประมาณ 23% เมื่อเทียบกับจำนวน 610,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 18.5% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 15 วัน) โดยเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 85.5% โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 10%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 730,000 ตัน ลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 800,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 28.9% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 21 วัน) ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.33 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.2 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิด

เป็นสัดส่วน 52.6 ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 39 วัน) โดยทั้งสต็อกข้าวในคลังของเอกชน และภาครัฐมีจำนวนเพิ่มขึ้น 52% และ 12% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนตามลำดับ

องค์การอาหารแห่งชาติ คาดว่าราคาข้าวในประเทศในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ซึ่งเป็นช่วงที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดลงต่ำสุด (lean season) จะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% หรือประมาณ 45 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยในขณะนี้ ราคาข้าวสารเกรดธรรมดา (regular milled rice) ภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 909 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ ราคาข้าวสารเกรดดี (well-milled rice) อยู่ที่ประมาณ 955 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ FAO รายงานว่า เมื่อปีที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยของข้าวสารเกรดธรรมดาในเดือน มิ.ย. อยู่ที่ประมาณ 670 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนในเดือน ก.ย. ราคาอยู่ที่ประมาณ 790 เหรียญสหรัฐต่อตัน และลดลงมาอยู่ที่ 760 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือน ต.ค. ขณะที่ราคาเฉลี่ยของข้าวสารเกรดดี ในเดือน มิ.ย. อยู่ที่ประมาณ 720 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเพิ่มขึ้นในเดือน ก.ย. ซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ 830 เหรียญสหรัฐต่อตัน ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือน ต.ค.

ทางด้านโฆษกของ องค์การอาหารแห่งชาติ ระบุว่า ราคาข้าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงกลางเดือน มิ.ย. นี้ และอยู่ในระดับสูงไปจนถึงเดือน ก.ย. ก่อนที่จะเริ่มอ่อนตัวลงในเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูเก็บเกี่ยว นอกจากนี้เขายังแสดงความมั่นใจว่าการส่งมอบข้าวจากเวียดนามจำนวน 800,000 ตัน จะเป็นไปตามกำหนดเวลา โดย ณ วันที่ 9 มิ.ย. NFA ได้รับมอบข้าวแล้วประมาณ 459,400 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 340,600 ตัน คาดว่าจะส่งมอบทันภายในสิ้นเดือน ส.ค. นี้

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยริเริ่มนโยบายเน้นการส่งออกสินค้าอาหารและเกษตร เพื่อเป็นการรองรับ TPP พร้อมไปกับการเพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยตั้งเป้าการส่งออกสินค้าเกษตรป่าไม้ และประมง ให้เป็น 1 ล้านล้านเยน ในปี 2563 (ค.ศ. 2020)

โดยในส่วนของสินค้าข้าวและผลผลิตจากข้าวนั้น ได้กำหนดเป้าหมายการส่งออกในปี 2563 มูลค่า 6 หมื่นล้านเยน ซึ่งไม่ใช่การส่งออกข้าวสารญี่ปุ่นแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงเหล้า และขนมที่ทำจากข้าวด้วย ในส่วนของข้าวสาร เน้นการส่งออกโดยร่วมมือกับโรงสีท้องถิ่นในต่างประเทศ และการใช้เครื่องจักรหุงข้าวในธุรกิจร้านอาหาร ในส่วนของขบเคี้ยวที่ทำจากข้าว เน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่เหมาะสมกับประเทศคู่ค้าต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ ในส่วนของเหล้า เน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมแจกชิม การจัดสัมมนาแนะนำคุณลักษณะพิเศษของเหล้า เป็นต้น

ที่มา [สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว](#)

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมิถุนายน 2557 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2557/58 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 480.72 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 477.47 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2556/57 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น ประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ปากีสถาน อียิปต์ สหรัฐฯ อินเดีย และจีน ซึ่งคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 144 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่ 142.3 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่อินเดียคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 106 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศบราซิล ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร

8ทางด้านกรบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2557/58 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 482.19 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2556/57 ที่มีจำนวน 475.55 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2557/58 คาดว่า

จะลดลงเหลือ 110.66 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 112.13 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะต้องกลายปี 2557/58 จะลดลงเหลือ 13.71 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 13.81 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2558 จะมีปริมาณ 41.29 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 40.69 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 3.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 3.2 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2557 ในขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.0 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.7 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.325 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.8 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.20 ล้านตัน มาเลเซีย เซเนกัล และแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2558 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ถึง 10.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2558 จะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.9 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.25 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.875 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา USDA

